



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

126 - PHỐ LÊ LỢI - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com

THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố

(Xem tin trang 4)



Đổng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị.

Đoàn công tác của tỉnh làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức và Tập đoàn Heraeus

(Xem tin trang 4)



Đổng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Trong hai ngày 27 - 28/3, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tọa đàm "Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Thái Bình thời kỳ đổi mới".

Tại tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận về các nội dung: Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giải quyết các

vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Thái Bình trong thời kỳ đổi mới; những chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong giải quyết các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn từ năm 1986 đến nay; kết quả đạt được và những hạn chế, khó khăn đặt ra trong quá trình giải quyết các vấn đề; công tác dân vận trong xây dựng

(Xem tiếp trang 4)
TIẾN ĐẠT

Khẩn trương thống nhất phương án triển khai mua sắm, đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế

Sáng ngày 28/3, UBND tỉnh họp nghe Sở Y tế báo cáo thực trạng công tác đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh; phương án tổ chức mua sắm tại các đơn vị trong thời gian tới. Đổng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Y tế, để bảo đảm thuốc, vật tư y tế, hóa chất phục vụ hoạt động chuyên môn, các đơn vị

đã thực hiện các gói thầu mua sắm tập trung cấp địa phương và các gói thầu do các cơ sở y tế thực hiện. Đến nay, các gói thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế tập trung cấp địa phương đã hoàn thành các đợt mua sắm, tổ chức mua sắm với 252 danh mục, trong đó đã lựa chọn được 218 danh mục trúng thầu, còn 32 danh mục không trúng thầu. Đối với các gói thầu do các cơ sở

(Xem tiếp trang 4)
HOÀNG LANH

Cho ý kiến vào dự thảo quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc

Chiều ngày 28/3, đổng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc, người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; mức thù lao hàng tháng đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ các đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Theo dự thảo nghị quyết, mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc, người cai nghiện ma túy trong thời gian đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy công lập chờ lập hồ sơ để nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc theo Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy thì mức chi cho hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách, báo, xem truyền hình

(Xem tiếp trang 4)
HỒNG ANH

Tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Sáng ngày 28/3, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ BMNN năm 2024.

Hơn 7.000 đại biểu tham dự trực tiếp và dự trực tuyến tại 336 điểm cầu trong toàn tỉnh đã nghe Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an truyền đạt những nội dung quan trọng, cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; 33 danh mục BMNN thuộc các ngành, lĩnh vực; những nguy cơ có thể dẫn đến lộ, mất BMNN và những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng ngừa, xử lý các vụ việc lộ, mất BMNN...

Thông qua hội nghị giúp các đại biểu nắm được quy định của pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cần thiết, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện công tác bảo vệ BMNN.

TRINH CƯỜNG

2.087 thí sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 10, 11



Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Đông Quan động viên đội tuyển học sinh giỏi khối 10 trước kỳ thi.

Ngày 28/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 10, 11. Đây là năm đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi để chọn học sinh giỏi dành cho học sinh hai khối lớp này.

Tham gia kỳ thi năm nay có 2.087 thí sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh, dự thi 1 trong 9 môn gồm: Ngữ văn, Địa lý, Toán học, Sinh học, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Lịch sử và môn Giáo dục kinh tế và pháp luật. Đây là những thí sinh đang học chương trình GDPT 2018, kiến thức thi chủ yếu trong chương trình lớp 10 (dành cho thí sinh học lớp 10) và lớp 11 (dành cho thí sinh học lớp 11). Sở Giáo dục và Đào tạo đã bố trí 8 điểm thi tại 8 huyện, thành phố để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả thí sinh tham gia kỳ thi.

Kỳ thi nhằm động viên, khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh phát huy năng lực sáng tạo, qua đó phát hiện những học sinh có năng khiếu để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia dự kiến tổ chức vào tháng 9/2024. Kỳ thi cũng là cơ sở quan trọng để ngành giáo dục đánh giá chất lượng dạy và học chương trình GDPT 2018 của các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

DẶNG ANH

Tuổi trẻ ngành y vì sức khỏe cộng đồng

(Xem trang 3)



Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thái Bình khám sức khỏe miễn phí cho trẻ Trường Mầm non Song An (Vũ Thư).